



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ข่าว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES

88/7 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2591 1707 www.dmssc.moph.go.th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสริมแนวทางโรงพยาบาล หวังพัฒนาเป็น RLU Hospital เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาการดำเนินการตัวชี้วัด การตรวจราชการ RLU จาก 12 เขตสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนผู้แทนจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานกว่า 120 คน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ดำเนินงาน RLU โดยการสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2568 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินนำร่องโครงการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use) หรือ RLU ในโรงพยาบาล 23 แห่งจาก 12 เขตสุขภาพ สู่การเข้าร่วมของโรงพยาบาล 376 แห่ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือด้านระบบ “บันได 4 ขั้นสู่การเป็น RLU Hospital” ได้แก่ 1.แต่งตั้งกรรมการ RLU 2.วิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาล 3.กำหนดมาตรการการดำเนินงาน และ 4.ประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค การติดตามการรักษา เป็นไปอย่างสมเหตุผลไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย นั่นคือมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่มากเกินไป และไม่น้อยเกินไป ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการ RLU ได้ผลักดันโครงการ RLU เข้าเป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว 856 แห่ง

“การสัมมนาการดำเนินการตัวชี้วัด การตรวจราชการ RLU จาก 12 เขตสุขภาพ ครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตัวชี้วัด RLU ทั้งจากโรงพยาบาล IT man สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมสัมมนา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice ในการดำเนินงาน ตลอดจนสรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 สำหรับวางแผนการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (RLU hospital) และบรรลุตัวชี้วัดการตรวจราชการในรอบที่ 2 ต่อไป”

///10 เมษายน 2568